

\*กรอกข้อมูล  
เฉพาะช่อง  
ขาวเท่านั้น\*

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานปลัดจังหวัดนครสวรรค์

## แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปลัดจังหวัดหน่วยงาน

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลHRD

จำนวนข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน (คน)

29

จำนวนพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน (คน)

46

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)

2567

ผู้บันทึกข้อมูล

นางสัญญาบัตร วงษ์คำ

วันที่ส่งรายงาน

2 ส.ค. 67

ที่	ค่านำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	ประเภท	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่พัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	หน่วยงานที่จัด	ช่วงเวลา (วันที่)	จำนวน ชั่วโมง	ค่าธรรมเนียม หลักสูตร (ถ้ามี) (บาท)	รายงานผลการ นำไปใช้ ประโยชน์	รอบการ ประเมิน
1	นายคชาวุธ ทะหล้า	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	แนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ	ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายคชาวุธ ทะหล้า	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	ภาวะผู้นำกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
2	นางสาวกรัณพรรัตน์ เยี่ยงยงค์	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	แนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ	ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นางสาวกรัณพรรัตน์ เยี่ยงยงค์	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
3	นางสัญญาบัตร วงษ์คำ	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	พนักงานราชการ	มาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ	ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นางสัญญาบัตร วงษ์คำ	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	พนักงานราชการ	กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
4	นางสาวนิตา น่วมเกิด	นักจัดการงานทั่วไป	พนักงานราชการ	การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล	ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นางสาวนิตา น่วมเกิด	นักจัดการงานทั่วไป	พนักงานราชการ	การจัดเตรียมวาระการประชุม การทำบันทึกเลขที่ประชุม และการทำรายงานการประชุม	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
5	นายสมเจตร เพ็ญวิจิตร	ปลัดสัตว์อำเภอ	ข้าราชการ	การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล	คิดค้น/ชิ้นนวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายสมเจตร เพ็ญวิจิตร	ปลัดสัตว์อำเภอ	ข้าราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
6	ว่าที่ร.ต.ผดุงเกียรติ เพชรจินดาสกุล	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล	ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	ว่าที่ร.ต.ผดุงเกียรติ เพชรจินดาสกุล	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	Digital Literacy	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
7	นายพัฐนนท์ สุภาชัย	ปลัดสัตว์อำเภอ	ข้าราชการ	การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล	คิดค้น/ชิ้นนวัตกรรมใหม่ๆ	e-learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.-มี.ค 67	3	ไม่มี	มี	2
	นายพัฐนนท์ สุภาชัย	ปลัดสัตว์อำเภอ	ข้าราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	คิดค้น/ชิ้นนวัตกรรมใหม่ๆ	e-learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-มี.ค 67	3	ไม่มี	มี	2
8	นายสุรียา ชนไพโรจน์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้าราชการ	ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต	e-learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.-มี.ค 67	3	ไม่มี	มี	2
	นายสุรียา ชนไพโรจน์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้าน HR	จิตอาสา/บริการ	e-learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-มี.ค 67	3	ไม่มี	มี	2
9	นายโยธิน ปัญญาวงศ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล	คิดค้น/ชิ้นนวัตกรรมใหม่ๆ	e-learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.-มี.ค 67	3	ไม่มี	มี	2
	นายโยธิน ปัญญาวงศ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-มี.ค 67	3	ไม่มี	มี	2
10	นางสาวนริศรา สัมฤทธิ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล	คิดค้น/ชิ้นนวัตกรรมใหม่ๆ	e-learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.-มี.ค 67	3	ไม่มี	มี	2
	นางสาวนริศรา สัมฤทธิ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้าน HR	การใช้เทคโนโลยี	e-learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-มี.ค 67	3	ไม่มี	มี	2
11	น.ส.ชนิกานต์ ลิ้มสงวน	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	Digital literacy	ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	น.ส.ชนิกานต์ ลิ้มสงวน	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	Google Tools เพื่อการพัฒนางาน	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
12	นายชาคริศ พ่วงวงศ์	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	Digital literacy	ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายชาคริศ พ่วงวงศ์	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	นวัตกรรมกับการทำงานภาครัฐ	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
13	น.ส.นนทิชา เกลียวกมลทัต	นักวิชาการสัตวบาล	พนักงานราชการ	Digital literacy	ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	ประเภท	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่พัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	หน่วยงานที่จัด	ช่วงเวลา (วันที่)	จำนวน ชั่วโมง	ค่าธรรมเนียม หลักสูตร (ถ้ามี) (บาท)	รายงานผลการ นำไปใช้ ประโยชน์	รอบการ ประเมิน
	น.ส.นนทিকা เกลียวกมลทัต	นักวิชาการสัตวบาล	พนักงานราชการ	วินัยและจรรยาข้าราชการ	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
14	นายนิกร ภาษี	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล	ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายนิกร ภาษี	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	วินัยและจรรยาข้าราชการ	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
15	นางมณฑา กลั่นสกุล	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	Digital literacy	ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นางมณฑา กลั่นสกุล	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	วินัยและจรรยาข้าราชการ	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
16	นายเศกสันต์ ทองกลัด	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายเศกสันต์ ทองกลัด	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
17	นายทวีโชค ละม้ายศรี	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ข้าราชการ	การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายทวีโชค ละม้ายศรี	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ข้าราชการ	การสอนงาน	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
18	นางสาวอัญชิสา สุ่มังคละ	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้าราชการ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นางสาวอัญชิสา สุ่มังคละ	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	การสร้าง Growth Mindset เพื่อผลสำเร็จของชีวิตและงาน	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
19	นายชาติวุฒิ ปรานาโรดม	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้าราชการ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายชาติวุฒิ ปรานาโรดม	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	การสร้าง Growth Mindset เพื่อผลสำเร็จของชีวิตและงาน	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
20	นายจักร ฤาษีประสิทธิ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	Digital Literacy	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายจักร ฤาษีประสิทธิ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
21	นางน้ำทิพย์ เก่งสาริกการ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นางน้ำทิพย์ เก่งสาริกการ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
22	นายธนีสร สุวรรณบาง	พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล	พนักงานราชการ	ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานแบบออนไลน์	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายธนีสร สุวรรณบาง	พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล	พนักงานราชการ	การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
23	นายพิชิตพงษ์ ทองบำรุง	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์	ทักษะการคิด/ความรู้	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายพิชิตพงษ์ ทองบำรุง	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
24	นายรชต ชัยศรีชุตติชัย	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	ข้าราชการ	การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายรชต ชัยศรีชุตติชัย	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	ข้าราชการ	การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
25	นายภูษิต ชูเขต	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายภูษิต ชูเขต	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
26	นายบุญยืน ผ่องจะบก	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายบุญยืน ผ่องจะบก	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
27	นางสาวนฤมล แก้วเขียว	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ข้าราชการ	การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	ประเภท	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่พัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	หน่วยงานที่จัด	ช่วงเวลา (วันที่)	จำนวน ชั่วโมง	ค่าธรรมเนียม หลักสูตร (ถ้ามี) (บาท)	รายงานผลการ นำไปใช้ ประโยชน์	รอบการ ประเมิน
	นางสาวนฤมล แก้วเขียว	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ข้าราชการ	จริยธรรมในการทำงานและการบริหารคน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
28	นางสาวราทิพย์ ปาคำ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ข้าราชการ	การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นางสาวราทิพย์ ปาคำ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ข้าราชการ	การบริหารเงินสำหรับข้าราชการ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
29	นายภานุพงศ์ อ่อนอ่อน	เจ้าพนักงานธุรการ	พนักงานราชการ	การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายภานุพงศ์ อ่อนอ่อน	เจ้าพนักงานธุรการ	พนักงานราชการ	พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
30	นางสุวิณี เถลิงศรี	นักวิชาการเงินและบัญชี	พนักงานราชการ	การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นางสุวิณี เถลิงศรี	นักวิชาการเงินและบัญชี	พนักงานราชการ	การบริหารเงินสำหรับข้าราชการ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
31	นางสาวกาญจนารัตน์ ปิยะลิขิต	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	Digital literacy	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นางสาวกาญจนารัตน์ ปิยะลิขิต	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
32	นายจินดา พิมพ์โคตร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	Digital literacy	กฎหมาย/กฎระเบียบฯ	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายจินดา พิมพ์โคตร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
33	นายพิงพบ ดวงรัตน์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	Digital literacy	กฎหมาย/กฎระเบียบฯ	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายพิงพบ ดวงรัตน์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
34	นายยงยุทธ ลีคควงษ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล	ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายยงยุทธ ลีคควงษ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
35	นายประจวบ สุขสำราญ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	Digital literacy	กฎหมาย/กฎระเบียบฯ	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายประจวบ สุขสำราญ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
36	นายอนุวัฒน์ บุญประเสริฐ	ปศุสัตว์อำเภอ	ข้าราชการ	การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายอนุวัฒน์ บุญประเสริฐ	ปศุสัตว์อำเภอ	ข้าราชการ	การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท	ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
37	นายฉัตรชัย ไชยวัฒน์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายฉัตรชัย ไชยวัฒน์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
38	นางนราพร นาเอก	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ	ข้าราชการ	กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ	กฎหมาย/กฎระเบียบฯ	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นางนราพร นาเอก	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ	ข้าราชการ	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบฯ	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
39	นางสาวอารัมภ์ อูทาน	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ข้าราชการ	มาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ	ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นางสาวอารัมภ์ อูทาน	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ข้าราชการ	การโค้ชเพื่อศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน	ทักษะการคิด	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
40	นางพุทธชาติ รุ่งเรือง	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ข้าราชการ	ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ	ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นางพุทธชาติ รุ่งเรือง	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ข้าราชการ	การเขียนหนังสือราชการ	ทักษะการคิด	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
41	นางน้ำทิพย์ อินทร์เทียม	นักวิชาการสัตวบาล	พนักงานราชการ	ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ	ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	ประเภท	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่พัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	หน่วยงานที่จัด	ช่วงเวลา (วันที่)	จำนวน ชั่วโมง	ค่าธรรมเนียม หลักสูตร (ถ้ามี) (บาท)	รายงานผลการ นำไปใช้ ประโยชน์	รอบการ ประเมิน
	นางน้ำทิพย์ อินทร์เทียม	นักวิชาการสัตวบาล	พนักงานราชการ	ทักษะการสื่อสารโน้มน้าว	ทักษะการคิด	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
42	นางสาวศิวพร เล้าประเสริฐ	นักวิชาการสัตวบาล	พนักงานราชการ	ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้าราชการ	ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นางสาวศิวพร เล้าประเสริฐ	นักวิชาการสัตวบาล	พนักงานราชการ	การบริหารเงินสำหรับข้าราชการ	ทักษะการคิด	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
43	นายพสธร กิจสมมาตร	นักวิชาการสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล	ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายพสธร กิจสมมาตร	นักวิชาการสัตวบาล	พนักงานราชการ	วัยใส ฉลาดรู้เน็ต	ทักษะการคิด	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
44	นายธัญพิสิษฐ์ แสงสร้อย	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล	ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายธัญพิสิษฐ์ แสงสร้อย	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	จริยธรรมในการทำงานและการบริหารคน	ทักษะการคิด	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
45	นางสาวศรัณญา คงสนุ่น	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	Digital Literacy	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นางสาวศรัณญา คงสนุ่น	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	การสร้าง Growth Mindset เพื่อผลสำเร็จของชีวิตและงาน	ทักษะการคิด	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
46	นางสาวลักษณวิมล ชุ่มกระโทก	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	Digital Literacy	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.-มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นางสาวลักษณวิมล ชุ่มกระโทก	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล	คิดค้น/इनวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
47	นายอำพล เสือป่า	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	Digital Literacy	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.-มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายอำพล เสือป่า	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล	คิดค้น/इनวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
48	นายศาสตรา มาลัย	ปศุสัตว์อำเภอชุมแสง	ข้าราชการ	ภาวะผู้นำในยุค ( Digital Leadership )	ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.-มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายศาสตรา มาลัย	ปศุสัตว์อำเภอชุมแสง	ข้าราชการ	ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
49	นายศรีบุญญ์ แยม่นวล	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	ข้าราชการ	Digital Literacy	ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายศรีบุญญ์ แยม่นวล	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	ข้าราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหาร	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
50	นางวาสนา เพ็ญนวนลิน	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	Digital Literacy	ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นางวาสนา เพ็ญนวนลิน	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม	ทักษะการคิด	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
51	นางสาวมะลิ เพชรภา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล	ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นางสาวมะลิ เพชรภา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การบริหารการเปลี่ยนแปลงในยุค Disrup	ทักษะการคิด	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
52	นายกิตติ วาดวิจิตร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล	ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายกิตติ วาดวิจิตร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ความรู้พื้นฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล	ทักษะการคิด	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
53	นายสมบัติ พวงมาลี	ปศุสัตว์อำเภอแม่วงก์	ข้าราชการ	Digital Literacy	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายสมบัติ พวงมาลี	ปศุสัตว์อำเภอแม่วงก์	ข้าราชการ	จริยธรรมในการทำงานและการบริหารคน	ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
54	น.ส.ธัญญรัตน์ บุศดี	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	Digital Literacy	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	น.ส.ธัญญรัตน์ บุศดี	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	จริยธรรมในการทำงานและการบริหารคน	ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
55	นายภูติศุภย์ คณะณีย์	ปศุสัตว์อำเภอลาดยาว	ข้าราชการ	ภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	ประเภท	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่พัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	หน่วยงานที่จัด	ช่วงเวลา (วันที่)	จำนวน ชั่วโมง	ค่าธรรมเนียม หลักสูตร (ถ้ามี) (บาท)	รายงานผลการ นำไปใช้ ประโยชน์	รอบการ ประเมิน
	นายภูติศุภย์ คณะณีย์	ปศุสัตว์อำเภอลาดยาว	ข้าราชการ	วินัยและจรรยาข้าราชการ	ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
56	นายชาญวุฒิ จันทร์สา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงานพัฒนาการศึกษาดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายชาญวุฒิ จันทร์สา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	วินัยและจรรยาข้าราชการ	ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
57	นายสุรเชษฐ พวงสมบัติ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงานพัฒนาการศึกษาดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายสุรเชษฐ พวงสมบัติ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	วินัยและจรรยาข้าราชการ	ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
58	นายนพรัตน์ จำปาพู่	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงานพัฒนาการศึกษาดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายนพรัตน์ จำปาพู่	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	วินัยและจรรยาข้าราชการ	ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
59	นายภวัต ปานเจริญ	ปศุสัตว์อำเภอเก้าเลี้ยว	ข้าราชการ	มาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงานพัฒนาการศึกษาดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายภวัต ปานเจริญ	ปศุสัตว์อำเภอเก้าเลี้ยว	ข้าราชการ	วิชาการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
60	นายฤทธิชัย คุ่มฮะ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	สำนักงานพัฒนาการศึกษาดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายฤทธิชัย คุ่มฮะ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพด้าน HR	ทักษะการคิด	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
61	นายสมศักดิ์ เกษมณี	ปศุสัตว์อำเภอโกรกพระ	ข้าราชการ	การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	สำนักงานพัฒนาการศึกษาดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายสมศักดิ์ เกษมณี	ปศุสัตว์อำเภอโกรกพระ	ข้าราชการ	การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Management)	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
62	นางสาวนรินทร์ จันทพันธ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	สำนักงานพัฒนาการศึกษาดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นางสาวนรินทร์ จันทพันธ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การสื่อสารและการประสานงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
63	นายสถาปนิก นาคยา	ปศุสัตว์อำเภอหนองบัว	ข้าราชการ	Digital Literacy	เข้าใจและใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงานพัฒนาการศึกษาดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายสถาปนิก นาคยา	ปศุสัตว์อำเภอหนองบัว	ข้าราชการ	การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Management)	พัฒนาแผนงานเชิงกลยุทธ์ขององค์กร	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
64	นางสาวศรีนวล พิมรัตน์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ	ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ	e-Learning	สำนักงานพัฒนาการศึกษาดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นางสาวศรีนวล พิมรัตน์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ	Data Visualization	พัฒนาแผนงานเชิงกลยุทธ์ขององค์กร	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
65	นายวุฒิพร วรรณแก้ว	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	Digital Literacy	เข้าใจและใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงานพัฒนาการศึกษาดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายวุฒิพร วรรณแก้ว	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Management)	พัฒนาแผนงานเชิงกลยุทธ์ขององค์กร	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
66	นางสาวเกตุกนก รุ่งสันเทียะ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล	การนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร	e-Learning	สำนักงานพัฒนาการศึกษาดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นางสาวเกตุกนก รุ่งสันเทียะ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพด้าน HR	ทักษะการสื่อสารภายในองค์กร	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
67	นายบัญญัติ ปิ่นแก้ว	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล	การนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร	e-Learning	สำนักงานพัฒนาการศึกษาดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายบัญญัติ ปิ่นแก้ว	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Management)	พัฒนาแผนงานเชิงกลยุทธ์ขององค์กร	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
68	นางสาวณภัทรวัลย์ สิริเวชโยธิน	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ	การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	สำนักงานพัฒนาการศึกษาดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นางสาวณภัทรวัลย์ สิริเวชโยธิน	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ	ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
69	นางกนกพร อนันต์รักษ์	ปศุสัตว์อำเภอบรรพตพิสัย	ข้าราชการ	เทคนิคการสร้างและการนำเสนอข้อมูล เพื่อการทำงานภาครัฐ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	สำนักงานพัฒนาการศึกษาดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	ประเภท	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่พัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	หน่วยงานที่จัด	ช่วงเวลา (วันที่)	จำนวน ชั่วโมง	ค่าธรรมเนียม หลักสูตร (ถ้ามี) (บาท)	รายงานผลการ นำไปใช้ ประโยชน์	รอบการ ประเมิน
	นางกนกพร อนันตรัถย์	ปศุสัตว์อำเภอบรรพตพิสัย	ข้าราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
70	นายปรีชา ปรีนคร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายปรีชา ปรีนคร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
71	นางอัจฉราพร ปันนาค	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นางอัจฉราพร ปันนาค	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
72	นางอนุกุล เพ็ญวิจิตร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นางอนุกุล เพ็ญวิจิตร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่(kd13)	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
73	นายนิติติล พูลเพิ่ม	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายนิติติล พูลเพิ่ม	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
74	นายดำรงศักดิ์ โภพินิจ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2
	นายดำรงศักดิ์ โภพินิจ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.- มี.ค.67	3	ไม่มี	มี	2